

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động giám sát của HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm 2020

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2020 và trên cơ sở trình hình thực tế địa bàn huyện; ngay từ ngày 30/12/2019 Thường trực HĐND huyện đã chủ động ban hành Kế hoạch số 31/KH-HĐND, để triển khai nhiệm vụ công tác chủ yếu của Thường trực, 2 Ban, Bộ phận chuyên trách và 5 Tổ đại biểu HĐND huyện. Trên cơ sở đó, Thường trực và 2 Ban đã ban hành kế hoạch công tác và thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác giám sát, khảo sát theo đúng nghị quyết của HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm 2020, với kết quả như sau:

I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT THƯỜNG XUYÊN:

1. Giám sát của đại biểu HĐND huyện:

Sáu tháng đầu năm 2020, thực hiện nhiệm vụ giám sát việc chấp hành pháp luật và triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện; một số đại biểu đã tăng cường trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của đại biểu trong việc giữ mối quan hệ gắn bó với cử tri trên địa bàn nhằm nắm bắt, phản ánh và giám sát việc giải quyết các tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri.

2. Giám sát thường xuyên của Thường trực và 2 Ban HĐND huyện:

Bên cạnh việc tăng cường công tác giám sát thường xuyên của Bộ phận chuyên trách thông qua giám sát các văn bản do UBND huyện gửi đến và giám sát trong các phiên họp Thường trực, Hội nghị của 2 Ban; Thường trực phân công và đôn đốc hai Ban HĐND huyện giám sát việc UBND huyện và các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của Thường trực và 02 Ban. Thường trực, 02 Ban của HĐND huyện thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, giám sát và tham gia cùng UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong việc tiếp và đối thoại với công dân, thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của chính quyền.

- *Ban Kinh tế - Xã hội*: thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, kiến nghị của Ban, của cử tri trong lĩnh vực kinh tế - xã hội; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 07 Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc trước Kỳ họp thứ Mười lăm (*kỳ họp thường lệ cuối năm 2019*) tới trước Kỳ họp thứ Mười tám (*kỳ họp thường lệ giữa năm 2020*) của HĐND huyện đối với lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện;

- *Ban Pháp chế*: giám sát thường xuyên việc chấp hành pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại với công dân, nhất là các hồ sơ còn tồn đọng trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và giám sát UBND huyện trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề có liên quan trong lĩnh vực quản lý nhà, đất. Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 07 Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc trước Kỳ họp thứ Mười lăm (*kỳ họp thường lệ cuối năm 2019*) tới trước Kỳ họp thứ Mười tám (*kỳ họp thường lệ giữa năm 2020*) của HĐND huyện đối với lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP:

Tại kỳ họp thứ Mười lăm (*kỳ họp thường lệ cuối năm 2019*), Kỳ họp Mười sáu, Mười bảy (Kỳ họp chuyên đề) trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐND huyện khóa XI thực hiện chức năng giám sát thông qua các hoạt động sau đây:

1. Thường trực HĐND huyện: Xem xét các nội dung của UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ Mười lăm, 02 Kỳ họp Mười sáu, Mười bảy (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện;

2. Thường trực phân công 02 Ban của HĐND huyện thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND, các Báo cáo của TAND, VKSND Chi cục Thi hành án dân sự huyện trình tại 03 Kỳ họp;

3. Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch và các thành viên UBND, Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND huyện về các nội dung mà đại biểu và cử tri quan tâm. Thường trực HĐND huyện với vai trò Chủ tọa kỳ họp đã điều hành việc giải trình, tranh luận làm sáng tỏ vấn đề trước khi các vị đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp. Kỳ họp tập trung chất vấn về công tác quản lý đất đai, xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường... còn nhiều bất cập trong quản lý.

Tại các Hội nghị thẩm tra các tài liệu trình kỳ họp, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội đều tổ chức cho các cơ quan chức năng có liên quan báo cáo giải trình kết quả thực hiện những vấn đề mà Chủ tịch và các thành viên UBND huyện báo cáo, cam kết với HĐND và cử tri tại kỳ họp.

III. GIÁM SÁT, KHẢO SÁT THEO CHUYÊN ĐỀ:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngay Hội nghị tiếp xúc với cử tri huyện Côn Đảo sau Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV vào ngày 30/11/2019, Thường trực HĐND huyện đã thu thập toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan tới việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Trần Thanh Tâm - khu dân cư số 9. HĐND huyện đã thành lập Đoàn giám sát chuyên đề làm việc với UBND huyện, các cơ quan chức năng liên quan và sau đó tiếp tục làm việc với gia đình ông Trần Thanh Tâm. Đoàn giám sát của HĐND huyện đã có văn bản báo cáo kết quả giám sát cho Thường trực Huyện ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cá nhân bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời thông báo kết quả giám sát tới gia đình công dân Trần Thanh Tâm theo quy định.

Theo Chương trình công tác năm 2020 của HĐND huyện tại Kế hoạch số 31/KH-HĐND ngày 30/12/2019, Ban Kinh tế - Xã hội dự kiến trong tháng 4 năm 2020 sẽ tổ chức giám sát về công tác bảo vệ môi trường, quản lý nguồn nước ngọt và xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Tuy nhiên nội dung này đã được Đoàn giám sát do Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập (đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì) về việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 18/7/2016 của Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng tài nguyên nguồn nước ngọt trên địa bàn huyện Côn Đảo nên HĐND huyện không tổ chức giám sát nội dung này như kế hoạch đề ra mà chỉ tham gia làm thành viên Đoàn giám sát.

Ngoài ra trong tháng 4 năm 2020, Ban Pháp chế đã xây dựng kế hoạch và dự kiến tổ chức giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn huyện. Tuy nhiên trong thời điểm này huyện đang triển khai các biện pháp cách giãn xã hội để phòng tránh dịch bệnh CoVid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nên Ban Pháp chế dời nội dung giám sát này qua sau Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 thực hiện.

IV- Đánh giá về công tác giám sát, khảo sát của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020:

Nhìn chung trong 06 tháng đầu năm 2020, HĐND huyện vẫn luôn duy trì, phát huy được chức năng và thẩm quyền thông qua việc thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên của Thường trực, hai Ban, 05 Tổ Đại biểu HĐND huyện đối với việc chấp hành pháp luật và thực thi Nghị quyết HĐND huyện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Nội dung các phiên họp của Thường trực HĐND huyện được lồng ghép chất vấn các vấn đề nóng, nổi cộm trên địa bàn trong thời gian qua và nhất là trách nhiệm giải quyết của các cơ quan chức năng; đồng thời, lưu ý tập trung giám sát đối với các kiến nghị chưa được giải quyết, chậm giải quyết cho người dân. Hoạt động giám sát của HĐND huyện góp phần tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực thi dân chủ, chấp hành pháp luật và công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:

- TTr. HĐND tỉnh (b/c);
- TTr. Huyện ủy (b/c);
- UBND, UBMTTQVN huyện;
- 2 Ban và các Đại biểu HĐND huyện;
- Đảng công TTĐT HĐND huyện
- Lưu: VT + TH.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Minh Nhật